

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

1. **ทำความรู้จักกับ HSI ในพื้นที่ของคุณ** โทรศัพท์ถึงสายแจ้งเบาะแสของ HSI ที่หมายเลข 1-866-347-2423 เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่พิเศษของ HSI และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความช่วยเหลือผู้เสียหาย ซึ่งทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของคุณ และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้น แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะคิดว่าอาจสืบสวนสอบสวนร่วมกันหรือก่อนที่คุณจะมีผู้เสียหายที่จำเป็นต้องพึ่งพาบริการ ให้ความร่วมมือในการหาข้อมูลนี้มา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองเกี่ยวกับคดี
2. **ทำความรู้จักกับหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจในพื้นที่ของคุณ** หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและอัยการในระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ ท้องถิ่น เคาน์ตี และเผ่าชน รวมทั้ง NGO ต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่ผู้เสียหาย คุณสามารถตรวจสอบว่าพื้นที่ของคุณมีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์หรือไม่ โดยไปที่เว็บไซต์ www.bja.gov ถ้ามี ท่านควรสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3. **เรียนรู้จากผู้รอดชีวิต** ชมวิดีโอของเรา ซึ่งนำเสนอผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ โดยอธิบายถึงประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้นและความสำคัญของความช่วยเหลือในการเข้าเมือง นำวีดิทัศน์นี้ไปแสดงให้เพื่อนร่วมงานของท่านชม และสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาไปที่ : www.uscis.gov/humantrafficking
4. **เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเภท T และ U** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเภท T หรือ U หรือชมวีดิทัศน์ที่อธิบายขั้นตอนในกระบวนการขอวีซ่าประเภท T และ U หรือเพื่อดาวน์โหลดคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรองโดยฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย หรือติดต่อกับ USCIS หากมีคำถามเพิ่มเติม :
 - ไปที่เว็บไซต์ www.uscis.gov/humantrafficking
 - ติดต่อเราที่ 802-527-4888 หรือ
 - LawEnforcement_UTVAWA.vsc@uscis.dhs.gov
5. **ชมวีดิทัศน์ชุด Roll-Call ของเรา** วีดิทัศน์เหล่านี้อธิบายให้ทราบถึงความสำคัญของความช่วยเหลือในการเข้าเมืองและบทบาทของท่านในกระบวนการ เชิญชมวีดิทัศน์เหล่านี้ และขอให้แผนกงานหรือหน่วยงานของท่านแสดงให้ผู้อื่นชมด้วย กรุณาไปที่ : www.dhs.gov/Bluecampaign
6. **ไปที่เว็บไซต์ Blue Campaign** หากต้องการรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม วัสดุเอกสารสำหรับโครงการชุมชน วัสดุเอกสารเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการต่อต้านเพื่อยุติการค้ามนุษย์ กรุณาไปที่เว็บไซต์ : www.dhs.gov/Bluecampaign หรือคลิก “ชอบ” เราในเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/bluecampaign หรือติดต่อเราที่ BlueCampaign@hq.dhs.gov

สร้างความสัมพันธ์ ช่วยกันปิดคดี

ช่วยสนับสนุนและดูแลผู้เสียหายเพื่อให้สามารถสืบสวนสอบสวนและดำเนินการฟ้องคดีได้

สร้างความสัมพันธ์ ช่วยกันปิดคดี

ช่วยสนับสนุนและดูแลผู้เสียหายเพื่อให้สามารถสืบสวนสอบสวนและดำเนิน การฟ้องคดีได้

ความร่วมมือระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมายระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถิ่น

ขณะนี้ มลรัฐส่วนใหญ่มีกฎหมายของตัวเองที่บัญญัติว่าการค้ำนุษย์เป็นอาชญากรรม จึงเป็นเหตุให้การดำเนินคดีใหม่ในรูปแบบนี้เป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่ระดับสากลและประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับมลรัฐด้วย ผลก็คือ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security: DHS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations: HSI) ในสังกัดของกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Immigration and Customs Enforcement: ICE) ต้องการให้มีความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในระดับสากล สหพันธรัฐ มลรัฐ ท้องถิ่น มณฑล และเผ่าชน นอกจากนี้ เรายังดำเนินงานร่วมกับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน เช่น ผู้ตรวจการณด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่แรงงาน และเจ้าหน้าที่สืบสวนสวัสดิภาพเด็ก เป้าหมายของเราคือการให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของเรา เพื่อปกป้องคุ้มครองและให้ความอบอุ่นแก่ผู้เสียหาย ฟ้องร้องคดีผู้กระทำผิด และป้องกันไม่ให้เกิดคดีการค้ำนุษย์เพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย : แนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นหลัก

แนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นหลักให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการให้ความอบอุ่นแก่ผู้เสียหาย และการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินการฟ้องร้องคดีนักค้ำนุษย์ไว้เท่าเทียมกัน ผู้เสียหายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดี แต่ละคดีและการพิพากษาลงโทษทุกคดีมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เราเข้าใจว่าประสบการณ์จากความทุกข์ทรมานทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้เสียหายจะแสดงตัวและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย คนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง

แนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นหลักเพื่อสืบสวนสอบสวนและฟ้องคดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุพันธกิจในการบังคับใช้กฎหมายของเรา การดำเนินการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดีเกี่ยวกับการค้ำนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายสามารถเล่าประสบการณ์ของตนและให้การเป็นพยานได้ เมื่อท่านเริ่มต้นดำเนินการกับผู้เสียหายจากการค้ำนุษย์ ผู้เสียหายอาจจะ :

- หวาดกลัวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
- ไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย
- ไม่เล่าเรื่องทั้งหมด หรือจะใช้คำตอบที่ซุกซอมไว้ก่อนแล้ว
- เห็นอกเห็นใจนักค้ำนุษย์

พฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกท้อแท้ในเบื้องต้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า **พฤติกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ถึงระดับอำนาจควบคุมที่นักค้ำนุษย์มีต่อผู้เสียหาย** ท่านจึงต้องช่วยเหลือให้กำลังใจและเข้าใจผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายเต็มใจช่วยให้ท่านดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดี และฟ้องคดีผู้กระทำผิดจนประสบความสำเร็จในที่สุด

เมื่อท่านพบกับผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ำนุษย์ในระหว่างที่ท่านทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ท่านควรเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ โดย :

- รีบประสานงานให้ผู้เสียหายติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เสียหายจากการค้ำนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เสียหายติดต่อกับบริการความช่วยเหลือต่าง ๆ ความช่วยเหลือเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการฟ้องคดี
- ใช้เวลาอธิบายว่าท่านเป็นใคร ตอบคำถามที่ผู้เสียหายอาจมี และแสดงความเห็นอกเห็นใจและหาทางบรรเทาความหวาดกลัว
- เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคด้านภาษา ใช้ล่ามถ้าจำเป็น
- ดำเนินการสัมภาษณ์ในบริเวณที่เป็นกลางเฉพาะหลังจากที่มีการประเมินความต้องการของผู้เสียหายและตอบสนองต่อความต้องการที่เร่งด่วนแล้วเท่านั้น
- มีความอดทนและใช้เวลาแก่ผู้เสียหายเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นตัว

แหล่งทรัพยากรที่ยึดผู้เสียหายเป็นหลัก

นอกจากการให้ความร่วมมือกับท่านในการสืบสวนสอบสวนแล้ว DHS ยังมีโครงการและบริการความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้เสียหายด้วย หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการกับผู้เสียหาย หรือไม่มีแหล่งทรัพยากรที่ท่านสามารถใช้ได้ หรือท่านต้องการประสานงานให้ผู้เสียหายติดต่อกับบริการต่าง ๆ ในชุมชนของท่าน เราสามารถช่วยท่านได้ กรุณาติดต่อสายด่วนแจ้งเบาะแสของ HSI (ข้อมูลอยู่ด้านหลัง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความช่วยเหลือผู้เสียหาย – สามารถช่วยประสานงานให้ผู้เสียหายติดต่อกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต กฎหมาย การบริหารจัดการคดี และบริการอื่น ๆ DHS มีกองทุนความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งจัดไว้ให้ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่มีแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ – สามารถทำการสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่เหมาะสมกับวัยของผู้เสียหาย สามารถใช้แตกต่างทางกฎหมายได้ และเข้าใจถึงความรู้สึกและวัฒนธรรมของผู้เสียหาย หากผู้เสียหายเป็นเยาวชนหรือถูกทรมานอย่างสาหัส ผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์จะสามารถช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนของท่านได้

ความช่วยเหลือในการเข้าเมือง : เครื่องมือสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย

ผู้เสียหายชาวต่างชาติจำนวนมากไม่มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เสียหายอาจไม่ต้องมาแสดงตัวและให้ความร่วมมือกับท่าน นอกจากนี้ นักค้ำนุษย์ยังใช้ภาวะที่ผู้เสียหายไม่มีสถานะตามกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์และอำนาจควบคุมเหนือผู้เสียหาย ความช่วยเหลือในการเข้าเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยท่านได้ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัยและมีสถานะที่มั่นคงในการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่าผู้เสียหายจะมีความเข้มแข็งและยืนหยัดมีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดีมากขึ้น

เมื่อไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เสียหายอาจไม่สามารถพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ความร่วมมือกับท่านต่อไป ด้วยเหตุนี้ DHS จึงให้ความช่วยเหลือในการเข้าเมืองสามประเภท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เสียหายมาแสดงตัวและให้ความร่วมมือกับท่าน

สิทธิพำนักชั่วคราว (Continued Presence: CP) – เป็นความช่วยเหลือในการเข้าเมืองระยะสั้นแบบหนึ่งที่ท่านสามารถขอได้โดยผ่านทางสำนักงาน ICE ในท้องถิ่นของท่าน (โทรศัพท์ติดต่อสายด่วนแจ้งเบาะแสของ HSI เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น) CP อนุญาตให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นพยานสามารถพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดช่วงเวลาที่มีการสืบสวนสอบสวน ดังนั้น จึงควรขอ CP ให้พร้อมทันทีที่ท่านระบุตัวผู้เสียหายได้แล้ว และสามารถยื่นเรื่องขอ CP ได้ก่อนที่การสืบสวนสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ หากในภายหลัง ท่านตัดสินใจว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่ผู้เสียหาย ก็สามารถเพิกถอน CP ได้

สถานะคนอยู่ชั่วคราวประเภท T หรือ U (วีซ่าประเภท T หรือ U) – เป็นความช่วยเหลือในการเข้าเมืองที่มีระยะเวลายาวขึ้น ซึ่งผู้เสียหายสามารถสมัครกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizenship and Immigration Services: USCIS) ได้ โดยมากมักอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ให้ความช่วยเหลือหรือทนายความในชุมชน วีซ่าประเภท T ใช้สำหรับผู้เสียหายจากการค้ำนุษย์ ส่วนวีซ่าประเภท U ใช้สำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งการกระทำทารุณต่อคู่สมรส การทำร้ายทางเพศ การค้ำนุษย์ การจ่ายออร์แกเนอ และ การกระทำผิดทางกฎหมายขั้นร้ายแรงอื่น ๆ วีซ่าทั้งสองประเภทมีข้อกำหนดว่าผู้เสียหายต้องให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือกับท่านในการสืบสวนสอบสวนหรือฟ้องร้องคดี (เว้นแต่ว่าในกรณีของวีซ่าประเภท T ผู้เสียหายมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือถูกกระทำทารุณ)

คำประกาศหรือคำรับรองจากฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย แม้ว่าผู้เสียหาย นักกรณรงค์ หรือทนายความมีหน้าที่กรอกข้อมูลในหัวข้อหลักของใบสมัครขอวีซ่าประเภท T หรือ U แต่ท่านมีบทบาทในการแจ้งให้ USCIS ทราบว่า ผู้เสียหายให้ความช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง ผู้สมัครอาจขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มคำประกาศหรือใบรับรองจากฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ USCIS ซึ่งแจ้งให้ USCIS ทราบเกี่ยวกับผู้เสียหายในคดีของท่าน ในกรณีของวีซ่าประเภท T เอกสารนี้ไม่ใช่หลักฐานที่กำหนดไว้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.uscis.gov/humantrafficking ล่าฟังเพียงแค่แบบฟอร์มนี้จะไม่อนุมัติสิทธิประโยชน์ในการเข้าเมืองแต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงหลักฐานขั้นหนึ่งที่ USCIS ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าเท่านั้น ท่านต้องใช้วิจารณญาณในการกรอกคำประกาศหรือใบรับรองเสมอ USCIS ต้องได้รับหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติและจะดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังโดยละเอียด เฉพาะ USCIS เท่านั้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือปฏิเสธสิทธิประโยชน์ในการเข้าเมือง

